

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH QUẢNG NGÃI
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN SƠN TÂY
Số: 211/BC- CCTHADS
DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 20 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả công tác thi hành dân sự, thi hành án hành chính năm 2024 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Năm 2024 là năm đầy khó khăn và thách thức đối với toàn thể Cán bộ, Công chức Người lao động của Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Tây vì biên chế của đơn vị ít lại phải đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ do ngành cấp trên giao. Năm 2024 Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi giao cho Đơn vị chỉ tiêu 85 % về việc và 47,5 % về tiền cao hơn năm 2023 là 01% về việc và 3,5 % về tiền.

Trước những khó khăn và thách thức trên, Lãnh đạo đơn vị căn cứ vào điều kiện hiện tại để chủ động xây dựng kế hoạch công tác phù hợp đúng với chủ trương của Đảng, yêu cầu của ngành và xét theo năng lực của từng vị trí việc làm để ra quyết định phân công giao án theo địa bàn, và giao phụ trách từng mảng công việc và các nhiệm vụ bổ trợ khác. do đó trong năm qua với sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, Công chức, Người lao động đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tây báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng, của Tổng Cục trưởng về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 và triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

1.1. Tình hình quán triệt, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng ban hành Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, Quyết định của Tổng cục trưởng về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo và quán triệt sâu rộng đến toàn thể Cán bộ, Công chức, Người lao động trong đơn vị về nội dung của Nghị quyết và nội dung của các Quyết định, và các Kế hoạch trọng tâm, trọng điểm của ngành cấp trên. Qua đó, nhận thức của mỗi Cán bộ, Công chức, người lao động trong đơn vị về vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết các Quyết định, và các Kế hoạch trọng tâm trọng điểm được nâng lên và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

1.2. Tình hình thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành (công tác rà soát văn bản QPPL trong lĩnh vực THADS: kết quả, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản QPPL về THADS).

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tây vẫn tiếp tục triển khai, quán triệt đến tất cả Cán bộ, Công chức trong đơn vị Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo và yêu cầu các chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký làm công tác thi hành án dân sự phải căn cứ và bám sát các nội dung của Luật thi hành án dân sự để tổ chức triển khai thực hiện và đồng thời cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị mình để áp dụng và triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất trong công tác chuyên môn. Việc thể chế hóa các định hướng, giải pháp được nêu trong Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan được Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Tây chỉ đạo triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

1.3. Tình hình, kết quả thực hiện các Kết luận/bút phê/chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục

Chi cục THADS huyện Sơn Tây thực hiện nghiêm túc đúng quy định

2. Kết quả đạt được

2.1. Kết quả thi hành án dân sự

a) Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền

- Về việc: Tổng số giải quyết là 46 việc¹, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển số theo dõi riêng) là 19 việc; Số thụ lý mới là 27 việc, tăng 03. việc (tăng 12,5% so với năm 2023);

- Sau khi trừ số ủy thác 0 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 0 việc, tổng số phải thi hành là 46 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 33 việc, chiếm **71,39%** trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển số theo dõi riêng) là 13 việc, chiếm 28,26% trong tổng số phải thi hành;

Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 29 việc, trong đó xong hoàn toàn là 27 việc và đình chỉ 02 việc, tăng 05 việc (tăng 20,83%) so với năm 2023; đạt tỉ lệ **88 %** (tăng 5 %) so với năm 2023. Vượt 3 % so với chỉ tiêu của Cục THADS tỉnh giao (là 85%);

Số chưa có điều kiện chuyển số theo dõi riêng là 04 việc

Số việc chuyển kỳ sau 17 việc, giảm 01.việc (giảm 0,19%) so với năm 2023.

- Về tiền

¹ Số việc năm 2023 là 42, Tổng số giải quyết là 42 việc; Số thụ lý mới là 24 việc; Tổng số phải thi hành là 42 việc; Số có điều kiện thi hành là 29 việc; Số thi hành xong là 24 việc; Số chuyển kỳ sau là 18 việc.

Tổng số giải quyết là 1 tỷ 402 triệu 609 nghìn đồng², trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển số theo dõi riêng) là 1 tỷ 000 triệu 268 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 402 triệu 341 nghìn đồng, giảm 164.025.000 đồng (giảm 3 %) so với 2023;

- Sau khi trừ số ủy thác 0 đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 0 nghìn đồng, tổng số phải thi hành là 1 tỷ 402 triệu 609 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 726 triệu 250 nghìn đồng, chiếm 51,77 % trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển số theo dõi riêng) là 676 triệu 359 nghìn đồng, chiếm 48,23% trong tổng số phải thi hành;

Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 633 triệu 861 nghìn đồng, trong đó xong hoàn toàn là 389.248.000đ đình chỉ 244.613.000 đồng tăng 188.292.000 đồng (tăng 29,70%) so với 2023; đạt tỉ lệ 87,28 % (tăng 35,63%) so với năm 2023. Vượt 39,78% so với chỉ tiêu của Cục THADS tỉnh giao là 47,5%;

- Số chưa có điều kiện chuyển số theo dõi riêng là 121.305.000 đồng.

- Số tiền chuyển kỳ sau 768 triệu 748 nghìn đồng, giảm 206.520.000 đồng (giảm 27,30%) so với năm 2023.

- *Kết quả thi hành đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà Nước (kết quả, hạn chế, nguyên nhân):* Số việc phải thi hành loại này là 35 việc, tương ứng với số tiền là 257.647.000 đồng (chiếm 76,08 % về việc và 18,36 % về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Tăng 22 việc và giảm 5.395.000 đồng so với năm 2023. Kết quả: trong số việc loại này, đã thi hành xong 25 việc, tương ứng với số tiền là 43.952.000 đồng, đạt tỷ lệ 71,42 % về việc và 17,05 % về tiền, tăng 22 việc và giảm 27.185.000 đ so với năm 2023.

- *Kết quả thi hành đối với các khoản nợ của các tổ chức tín dụng (kết quả, hạn chế, nguyên nhân):* số việc phải thi hành loại này là 05 việc, tương ứng với số tiền là 487.370.000 đồng (chiếm 10,86 % về việc và 34,74 % về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: trong số việc loại này, đã thi hành xong 02 việc, tương ứng với số tiền là 105.709.000 đồng, đạt tỷ lệ 40 % về việc và 21,68 % về tiền

b) Về tình hình thực hiện một số chỉ tiêu khác như. “Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật”; chỉ tiêu về “bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành”; chỉ tiêu “Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án”.

Đơn vị làm tốt các mảng công tác này

2.2. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự Chi cục THADS huyện Sơn Tây đã ban hành Nội quy, Quy chế tiếp công dân; Bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân; ban hành lịch tiếp công dân định kỳ/ đột xuất của Thủ trưởng đơn vị; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tây thực hiện tốt, đúng quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự. Chi cục bố trí phòng và cử cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để thực hiện công tác tiếp công dân. Công dân đến đơn vị chủ yếu là người phải thi hành án, người được thi hành án và người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan, đến để giải quyết việc thi hành án (không phải phản ánh, khiếu nại, tố cáo); khi tiếp công dân cán bộ, công chức luôn vui vẻ, nhiệt tình giải thích, hướng dẫn đúng theo quy định của pháp luật.

2.3. Công tác thi hành án hành chính

Trong nhiều năm qua trên địa bàn huyện Sơn Tây không có án hành chính, tuy nhiên Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Tây thực hiện tốt việc phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm Sát nhân dân cùng cấp để báo cáo, thống kê, đầy đủ các biểu mẫu, kết quả số liệu theo dõi danh sách kết quả thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

2.4. Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự

Công tác phối hợp trong thực hiện đặc xá Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Tây thực hiện tốt việc phối hợp với các trại giam trong và ngoài tỉnh để thu tiền của các phạm nhân nộp và động viên cha mẹ người nhà của phạm nhân nộp tiền khắc phục thi hành án để có cơ sở pháp lý trong việc xét ân xá đặc xá bên cạnh đó kịp thời cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án để tạo điều kiện cho họ có cơ hội được xét ân xá và đặc xá trong những dịp lễ tết của Đất Nước.

Công tác phối hợp liên ngành với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, và Công an huyện trong công tác thi hành án dân sự, cụ thể đã phối hợp liên ngành trong việc rà soát án tuyên không rõ, có sai sót; Chủ động tổ chức họp với Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân để khắc phục những sai sót, kịp thời đưa Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành; Chủ động phối hợp với Công an huyện trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế thi hành án dân sự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an ninh nội bộ và một số mặt công tác khác.

Công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án với Ủy ban nhân dân, Huyện ủy các ngành, các tổ chức đoàn thể tại địa phương tiếp tục được duy trì thực hiện có hiệu quả, phối hợp tương đối tốt với chính quyền địa phương cơ sở trong việc tổ chức cưỡng chế, tuyên truyền thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành; qua đó đã góp phần hạn chế việc phải cưỡng chế, không để xảy ra tình hình điểm nóng, gây mất ổn định trật tự xã hội tại địa phương .

2.4. Công tác phòng chống tham nhũng

Lãnh đạo đơn vị luôn quán triệt tới toàn thể Cán bộ, Công chức, Người lao động trong đơn vị các văn bản của ngành và của Huyện ủy về phòng chống tham

những, quán triệt tới các chấp hành viên phải nêu cao tinh thần và chấp hành nghiêm túc chuẩn mực đạo đức chấp hành viên, bên cạnh đó phát huy tính dân chủ trong việc công khai tài chính thường kỳ theo quy định do đó toàn thể Cán bộ, Công chức, Người lao động trong đơn vị luôn an tâm tư tưởng bám sát nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị chưa phát hiện cán bộ nào có dấu hiệu tham nhũng.

Thực hiện phòng chống tham nhũng:

Đơn vị đã triển khai Luật phòng chống tham nhũng và các Luật sửa đổi, bổ sung cho cán bộ công chức trong đơn vị, quán triệt, tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng chống tham nhũng bằng nhiều hình thức và các văn bản Luật, từ đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về công tác phòng chống tham nhũng. Đơn vị đã xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng, chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng hàng năm theo quy định của Ngành.

Thực hiện phòng ngừa tham nhũng:

- Công khai minh bạch về bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác cũng như luân chuyển cán bộ trong đơn vị.

- Công khai minh bạch trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch chi tiêu, kế hoạch công tác.

- Thực hiện các quy định về công khai minh bạch tài sản thu nhập cá nhân hàng năm của Lãnh đạo, của chấp hành viên và của Kế toán theo quy định.

- Xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ công chức.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua chưa phát hiện cán bộ nào có dấu hiệu tham nhũng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2025

1. Phương hướng, nhiệm vụ

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch công tác của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi. Phấn đấu nâng cao chất lượng, và hiệu quả hiệu suất của các mảng nhiệm vụ được giao đạt tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 85 % về việc và trên 47,5 % về tiền, không để phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết xong cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức liêm khiết; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng trong việc tổ chức thi hành án cho công chức, chấp hành viên hạn chế để xảy ra sai sót trong quá trình tác nghiệp, khắc phục triệt để tình trạng chậm xác minh, kê biên, tổ chức thi hành án; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.

Cần phát huy những kết quả đạt được trong năm qua; Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; ngay từ đầu năm xây dựng kế hoạch, tiến hành đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, có điều kiện thi hành nhằm giảm án tồn đọng, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao trong năm 2025.

Đôn đốc, động viên, thuyết phục việc tự nguyện thi hành án của các tổ chức, công dân. Coi trọng công tác hoà giải, đồng thời kiên quyết tổ chức cưỡng chế đối với những đối tượng chây ì, trốn tránh, chống đối việc thi hành án nhằm đảm bảo kỷ cương, nghiêm minh của pháp luật.

2. Giải pháp

- Tăng cường công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo và tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Công an giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo gay gắt kéo dài gây bức xúc trong xã hội, những vụ việc có giá trị lớn liên quan đến tín dụng ngân hàng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và nhà nước.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành; Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.

- Chấn chỉnh, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức và người lao động, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo, và Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký làm công tác thi hành án dân sự.

- Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; trực tiếp giải quyết và tham mưu Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài ngay từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động thi hành án

Trên đây là báo cáo công tác Thi hành án dân sự năm 2024, nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2025 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tây. Trình gửi Hội đồng nhân dân huyện thẩm định và báo cáo trước kỳ họp./.

Nơi nhận.

- Hội đồng nhân dân huyện; (Báo cáo)
- Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi; (biết)
- Lưu: VT.

